



ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19)  
ต่อการจัดสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของนิสิตและบุคลากรตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสอบวัดผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

เพื่อให้การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ต่อการจัดสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ดังนี้

๑.ให้คณาจารย์ ดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณาจารย์ประจำรายวิชา ได้จัดการวัดผลการศึกษาอาจทำได้หลายวิธีอาจปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติจากการนั่งสอบในห้องเรียนเป็นการสอบด้วยวิธีในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ

๒) ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ปรับการดำเนินการจัดสอบวัดผลและการประเมินผลการศึกษาได้หลายวิธี โดยให้คณาจารย์ประจำรายวิชา ได้พิจารณาใช้วิธีการสอบออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรม E-Tesing, Google Drive, Google Classroom สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Messenger, line หรือ ให้นิสิตทำข้อสอบแบบ take home แล้วให้คณาจารย์ผู้สอนทาง E-mail หรือทาง face และ line โดยทั้งยังคงรักษามาตรฐานข้อสอบ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ

ก) การจัดสอบรายวิชาข้อสอบกลางของนิสิตชั้นปีที่ ๑-๒ รอแจ้งผลการดำเนินการจัดสอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๔) นิสิตที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ขอให้ติดต่ออาจารย์ประจำรายวิชานั้น ๆ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประสานต่อคณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้นิสิตได้เข้าถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวัดผล โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์หรือประธานหลักสูตร

๕) ให้คณาจารย์ส่งผลการสอบทุกรายวิชาให้ประธานหลักสูตร ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหลักสูตรรวบรวมส่งเกรดทุกรายวิชา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้ทุกหลักสูตรและคณาจารย์ได้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

๖) ให้นิสิตดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดและให้นิสิตติดต่ออาจารย์ประจำรายวิชาตามวันเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(พระศรีปริยัตินาดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย